

รับโอวาท! เด็ก 3+1 ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลป ศาสตร์ SPU เห็นฟ้าสู่ Xi'an University 1ปี



นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับโอวาทจากอธิการบดี ม.ศรีปทุม “ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เต็มที่” ก่อนเดินทางไป Xi'an University เพื่อศึกษาเล่าเรียน เป็นระยะเวลา 1ปี ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา หลักสูตร 3+1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ เข้ารับโอวาทจาก ดร.รัชนิพร พุคยาภรณ์ พுகะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา หลักสูตร 3+1 สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ก่อนออกเดินทางเพื่อไปศึกษาเล่าเรียนยัง Xi'an University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างเดือนกันยายน 2561 ถึง เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ณ ห้องปัทมา อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็ว ๆ นี้

หลักสูตร ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เรียนที่นี้พื้นฐานไม่จำเป็นเท่าความพยายาม เพราะมหาลัยมีอาจารย์เจ้าของภาษาจีนตัวจริงมาสอนปูพื้นฐานให้หน่อยๆ ทุกคนตั้งแต่เริ่มต้น ให้เราได้ฝึกภาษาได้พูดและใช้งานจริงๆ ทำให้ภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิด “พูดจีนได้ชิลๆ เจรจาธุรกิจ ไม่เป็นรองใคร”

สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ SPU เราเน้นฝึกฝนการเป็นมือหนึ่งในยุทธจักรธุรกิจจีน ด้วย 4 ทักษะด้านภาษาจีนสุดเข้ม ทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน ที่จะทำให้การเจรจาเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมๆกับการเรียนธุรกิจ เพื่อเป็นยอดนักธุรกิจมือฉมัง สามารถเจรจาทางธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ทิ้งเคล็ดลับวิชาสำคัญ เหล่าคณาจารย์พร้อมฝึกฝนวิชาให้นักศึกษาจนแกร่งกล้า เตรียมเข้าทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

จุดเด่น

” เรียนที่เดียวได้ถึง 2 ปริญญา”

จบทั้ง “ Sripatum University + Guizhou University ”

SPU ที่นี้ให้นักศึกษาได้มากกว่า! ไม่เพียงได้ภาษาจีน + หลักสูตรธุรกิจ ที่ทำให้น้องๆ มีความสามารถมากกว่าใคร แต่ยังต้องร้องว้าวดังๆ กับหลักสูตรสุดไฮไล ที่เรียน 1 ได้ปริญญาถึง 2 ใบ ทั้งในไทยและที่ประเทศจีน พร้อมฝึกกลับมากระบวนวิชาภาษาให้แกร่งกล้า กับการฝึกงานโดยตรง จากหน่วยงานมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเข้าทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ให้ได้คะแนนสูงเวอร์ จนไม่ว่าใครก็อยากได้ตัวไปทำงาน

#คณะศิลปศาสตร์ #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #สาขาภาษาจีน
สื่อสารธุรกิจม.ศรีปทุม